

เคล็ดลับการซักกรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

🕒 นำเสนอเมื่อ 25 ก.ค. 2557

เคล็ดลับการซักกรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

การมีกลิ่นตัวที่หอมสะอาดนั้นสามารถทำให้คุณเป็นจุดสนใจและกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ขึ้นมาทันที! และเสื้อผ้าที่หอมสดชื่นนั้นก็มีส่วนช่วยได้มากเลยทีเดียว! หม่อมสาวหลายๆ คนจึงอยากทราบวิธีที่ทำให้เสื้อผ้าคงความหอมไว้ได้ยาวนาน

การทำให้เสื้อผ้าของคุณคงกลิ่นหอมไว้ได้ยาวนานนั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เพียงแค่คุณรู้เคล็ดลับดีๆ ของการเพิ่มความหอมในระหว่างการซักกรีดที่ถูกต้อง เพียงเท่านั้นคุณก็สามารถช่วยรักษาความหอมของเสื้อผ้าไปได้ยาวนานแสนนาน

ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของ [ผงซักฟอกสูตรจัดกลิ่นอับชื้นและน้ำยาปรับผ้านุ่ม](#) ที่คุณเลือกใช้ก็มีส่วนช่วยให้ผ้าหอมได้ดียิ่งขึ้น แต่นอกจากนี้ก็มีวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน!

วิธีซักผ้าให้คงความหอมไปได้นานๆ

1. ใช้น้ำมันหอมระเหย

การใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆ ที่ใช้หยดตามร่างกายสามารถเพิ่มความหอมของเสื้อผ้าของคุณได้ และไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อเสื้อผ้าของคุณ การใช้น้ำมันหอมระเหยนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มกลิ่นหอมแล้วยังสามารถช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไรฝุ่น น้ำมันหอมระเหยจึงมีประโยชน์มากสำหรับการซักผ้าให้มีกลิ่นหอมได้ยาวนาน

วิธีการง่ายๆ เพียงแค่คุณหยดน้ำมันหอมระเหย 3-5 หยดลงไปในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มของเครื่องซักผ้า เพียงเท่านั้น เสื้อผ้าของคุณก็จะอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยที่คุณชื่นชอบ!

ยิ่งถ้าหากคุณต้องการซักและทำความสะอาดเครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม หรือปลอกหมอน ลองใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ คาโมไมล์ หรือกลิ่นมินท์ดู เพื่อช่วยในการผ่อนคลายยามหลับนอน ไหราตรีของคุณได้กลิ่นหอมของอาโรมาเธอราปีไปทั้งคำคืน!

2. ใช้เครื่องอบแห้ง

หากคุณมีเครื่องอบแห้ง คุณสามารถอบผ้าหลังจากซักเสร็จแทนการตากแดด

เพราะการอบผ้ามีส่วนช่วยในการเก็บความหอมของผ้าให้คงทนได้ การตากผ้ากับแสงแดดไว้นานๆ จะทำให้ลมในที่แจ้งนั้นลบเลือนกลิ่นหอมของน้ำยาปรับผ้านุ่มและทำให้น้ำยาที่ช่วยให้ผ้าหอมนั้นกลายเป็นกลิ่นโอเดอตอนๆ แทน ดังนั้นหากคุณต้องการเก็บความหอมของน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาที่ช่วยให้ผ้าหอมชนิดใดๆ ก็แล้วแต่ การอบผ้าก็สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้

3. ใส่ผ้าหอมในการปั่นรอบสุดท้าย

น้ำหอมกลิ่นประจำตัวของคุณก็สามารถใช้ในการทำให้เสื้อผ้าของคุณหอมนานได้ตลอดวัน เพราะน้ำหอมประเภทโอเดอเพอร์ฟุ่ม (Eau de Parfum) ซึ่งมีส่วนผสมของหัวน้ำหอมมากที่สุดนั้นสามารถช่วยเก็บรักษาความหอมให้ติดเสื้อผ้าไว้ได้นาน แถมยังเป็นการเพิ่มกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวคุณได้อีกด้วย!

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณมีผิวที่บอบบาง คุณควรระวังการใช้ผ้าหอมในปริมาณที่มากเกินไปเพราะผิวอาจจะเกิดการระคายเคืองได้ เนื่องจากน้ำหอมสำหรับฉีดร่างกายนั้นมีปริมาณส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่เข้มข้น

4. ใช้น้ำยาฉีดผ้าที่ผสมกลิ่นหอมเวลารีดผ้า

อีกวิธีคือ การอัดฉีดน้ำยาฉีดผ้าตอนรีดผ้า ความร้อนของเตารีดสามารถทำหน้าที่ได้คล้ายคลึงกับเครื่องอบผ้า เพราะอุณหภูมิของความรอนั้นจะช่วยให้กลิ่นซึมซับเขาไปถึงเส้นใยผ้าทำให้ความหอมของน้ำยาฉีดผ้าสามารถฝังลึกอยู่บนเสื้อผ้า ทำให้ความหอมนั้นคงทนไว้นาน

5. ไม่ควรซักผ้าเกินพิกัด

วิธีซักผ้าให้คงความหอมต่างๆ ที่ได้บอกมานั้นอาจจะไม่เห็นผลหากคุณใส่ผ้าที่จะซักจนล้นเครื่อง หรือมากกว่าขนาดที่เครื่องซักผ้าได้กำหนดไว้ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำให้ผ้ามีกลิ่นหอมลดน้อยลง เนื่องจากน้ำยาซักผ้าหรือกลิ่นหอมต่างๆ นั้นไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึง

นอกจากนี้ ยังทำให้เสื้อผ้านั้นไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง แถมยังทำให้เครื่องซักผ้าทำงานหนักเกินควรและชำรุดเร็วมากขึ้นอีกด้วย